
sþ. 833. Fyrirspurn [483. mál]
til viðskiptaráðherra um hlutafélagaskrá.

Frá Guðmundi Ágústssyni.

1. Stendur til að efla eftirlitshlutverk hlutafélagaskrár?
2. Hvernig getur á því staðið að hlutafélög, sem hafa ekki starfað í áratug, og hlutafélög,

sem eru gjaldþrota, eru enn á hlutafélagaskrá?
3. Hve hart er gengið eftir því að skilað sé tilkynningum um stjórnarskipti í hlutafélögum,

ársreikningum og öðrum breytingum á hlutafélagi sem skylda er að tilkynna til hluta-
félagaskrár?


